



11. รายการระหว่างกัน

11.1 สรุปรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 55	งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 56	
1. บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน) ("TVO") ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 TVO ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 43 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นายจารุพงษ์ ณีตะนันท์ นายสมศักดิ์ ศิวะนาวิทร์ และ นายวิสุทธิ วิทยานะกรณ์	บริษัทฯ จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ให้แก่ TVO โดยมีนโยบายกำหนดราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าตามราคาตลาดเหมือนกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น	231	104	การจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้าจากการจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์	ยกมา 51 เพิ่มขึ้น 231 ชำระแล้ว 243 คงเหลือ 39	ยกมา 39 เพิ่มขึ้น 104 ชำระแล้ว 107 คงเหลือ 36	
2. บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ("TEO") ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์รำข้าวคุณภาพสูง ทั้งน้ำมันรำข้าว รำสกัดน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากรำข้าวอื่นๆ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 TEO ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 15 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ คือ นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	บริษัทฯ จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ให้แก่ TEO โดยมีนโยบายกำหนดราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าตามราคาตลาดเหมือนกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น	19	10	การจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้าจากการจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์	ยกมา 1 เพิ่มขึ้น 19 ชำระแล้ว 18 คงเหลือ 2	ยกมา 2 เพิ่มขึ้น 10 ชำระแล้ว 10 คงเหลือ 2	



11.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ารายการเหล่านี้เป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการให้ความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างกันที่เป็นรายการซื้อขายสินค้าที่เป็นธุรกิจปกติ และมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบริษัท จะต้องจัดทำรายงานสรุปรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งต่อไป

11.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท คาดว่าในอนาคตบริษัท จะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติ รายการระหว่างกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัท จะกำหนดนโยบายการคิดราคาซื้อขายสินค้าและเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันตามราคาตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัท จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด